

Nhất là, chúng tôi được biết biết về sự liên đới với giáo xứ Thái Hà hiện đang chịu những thách thức trong khi đòi hỏi những điều chỉnh đáng.

Kính thưa quý Đức Ông, Linh Mục, Tu Sĩ và anh chị em tín hữu,



Trong tuần vừa qua từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, ba anh em chúng tôi là Dominic Mai Thanh Long, Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Orange, Hoa Kỳ, Vincent Nguyễn Mạnh Hùng, Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Toronto, Canada và Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia, đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi cũng như những thao thức của các Công Đồng Dân Chúa nơi chúng tôi đang sống và làm việc. Chúng tôi cũng có dịp lắng nghe những quan tâm, yêu cầu của các linh mục, tu sĩ và giáo dân qua những cuộc đối thoại trong tinh thần đoàn kết và xây dựng. Mục đích đây chủ yếu là buổi gặp gỡ hữu nghị, chúng tôi nhận thấy cũng cần chia sẻ với anh chị em một số điều như sau:

1. Chúng tôi chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban điều lành cho những Việt Công Giáo hội ngoại quốc. Sau những năm tháng chịu đau khổ, vất vả và khốn khổ, chúng ta đã dần dần và trở thành một phần trong những phần tử năng động nhất trong các Giáo Hội địa phương, nơi chúng ta sinh sống. Lắng nghe các linh mục, tu sĩ, giáo dân đồng đạo và nhất là đối tượng đồng hành thành đã làm rõ ràng rõ cho thấy những thách thức và di sản đức tin mà các Thánh Tông Đạo Việt Nam đã đổ máu đào minh chứng.
2. Chúng tôi cũng cảm tạ Thiên Chúa vì tầm gương trung kiên anh dũng của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Quá trình phong thánh đã đem lại xúc động cho việc “Tôi Tôi Chúa” này với những cuộc lắng nghe các nhân chứng và những người trên thế giới. Chúng tôi kêu gọi anh chị em tiếp tục cầu nguyện và hiệp tác khi có thể, ngõ hầu Ngài sớm được tôn phong vào hàng hiển thánh, làm vinh danh Giáo Hội và dân tộc Việt Nam.
3. Chúng tôi cảm tạ và khuyến khích phát huy tinh thần đoàn kết và liên đới trong các thành phần Dân Chúa, hữu hiệu sự cộng tác và hữu hiệu hóa các sinh hoạt của chúng ta trong các giáo đoàn, giáo phận, quốc gia và quốc tế. Chúng tôi rất hoan nghênh và khuyến khích các sinh hoạt nhằm tạo tình liên đới, giúp nhau thăng tiến trong công việc mà chúng ta sống và sống đức o.
4. Chúng tôi cũng nhận thấy cần đáp ứng với các nhu cầu mà trong hoàn cảnh mà chúng ta đang sống: các anh em linh mục tu sĩ trẻ, giới trẻ, thu nhập thấp, hai và ba thế hệ hội ngoại quốc, các cháu thiếu nhi... Những yêu cầu chung của chúng ta là làm sao duy trì gia sản đức tin và văn hóa đức tin Việt Nam cho các thế hệ tiếp nối trong môi trường xã hội đang đa dạng và biến đổi siêu nhiên

công a ngồi i tín hồi u.

5. Sau cùng, chúng tôi biồi u lồi sồi liên đồi vồi Giáo Hội quê mồi Việt Nam trong cuồi c hành trình tồ n vồi tồ ng lai tồ i sáng hồi n cho Giáo Hội và cho đồi t nồ c. Nhồi t là, chúng tôi đồi c biồi t biồi u tồ sồi liên đồi vồi i giáo xồi Thái Hà hiồi n đầg chồi u nhiồi u thồi thách trong khi đồi hồi i nhồi ng đồi u chính đầg. Chúng tôi kêu gồi i nhà cồ m quyồi n hầy tôn trồ ng tồ do tôn giáo và nhân quyồi n, đồi ngồ i dân đồi c sồ ng đầg vồi i nhân phồ m theo hiồi n chồ ng cồ a Liên Hiồ p Quồ c và có đồi đồi u kiồ n đồi phát huy mồi t đồi t nồ c thồ t sồ tồ do, đồi c lồi p và thồ nh vồ ng.

Chúng tôi cồ m tồ Thiên Chúa đầ quan phòng cho chúng tôi có cồ hồi i gồ p gồ , chia sồ và lồi ng nghe. Chúng tôi cũg nhồ n ra sồ hồi n hồ p trong cuồi c gồ p gồ lồi n đồi u tiên này trồ c nhiồi u kồ vồ ng cồ a nhiồi u tồ chồ c, đần thồ cũg nhồ cá nhân trong khồ i ngồ i Việt Công Giáo hồi i ngồ i.Ồ c mong cồ a chúng tôi là tồ p tồ c lồi ng nghe và cồ u nguyên đồi đồ i sồ linh lồi ng cồ a Chúa Thánh Thồ n, chúng tôi sồ phồ c vồ anh chồ em mồi t cách hồi u hiồi u hồi n và mang lồi i nhiồi u lồi i ích cho Giáo Hội.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Các Đồi c Cha đồi ng ký tên

+Dominic Mai Thanh Lồ ng

+Vincent Nguyồ n Mồ nh Hiồ u

+Vincent Nguyồ n Văn Long

Việt tồ i Trung Tâm Mồ c Vồ Việt Nam

Orange County, ngày 2 tháng 12 năm 2011

Ngườ n: <http://vietcatholic.net/News/Html/94662.htm>